

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 สถานการณ์ของปัญหา

ผู้ค้าบริการทางเพศของไทยและนานาชาติ แม้รัฐบาลหลายประเทศ มีความเห็นว่า ปัญหาการขายบริการทางเพศควรได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก และหาวิธีการป้องกันและปราบปรามให้หมดจากสังคม แต่ในขณะเดียวกันอีกหลายประเทศก็ยอมรับว่าควรปล่อยให้มีการบริการทางเพศ แต่ใช้วิธีการจำกัดขอบเขตต่างกันไป ดังเช่น ประเทศอังกฤษ และสกอตแลนด์ ได้กำหนดขอบเขตห้าม โสเภณีเดินเตร็ดเตร่ ชักชวน และนำตัวเพื่อค้าบริการทางเพศตามสถานที่สาธารณะ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นในสาธารณะ และห้ามให้บริการลูกค้าที่อยู่ในรถ หรือในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือว่าการค้าบริการทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมาย โดยโสเภณีสืบสิทธิ์เข้าสู่ระบบความมั่นคงของสังคม มีการจัดตั้งสหภาพ จำภาษี และได้รับการดูแลเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ซึ่งมีขอบเขตกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพโสเภณีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งในแต่ละประเทศต่างก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริการทางเพศต่างกันไป (สุกัญญา พร โสภากุล. 2546 : 35)

สำหรับประเทศไทยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาว่ามีผู้หญิงบริการทางเพศแก่ผู้ชาย ในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งใช้ในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ได้ยืนยันว่ามีอาชีพผู้หญิงโสเภณีในสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส ทาสผู้หญิงส่วนหนึ่งไม่มีทางทำมาหากิน จึงต้องกลายเป็น โสเภณีและการค้าบริการทางเพศก็แพร่หลายมากขึ้น ก่อให้เกิดการแพร่ของกามโรคอย่างรวดเร็ว โดยสังคมไทยยุคก่อนมีการกดขี่ผู้หญิง ถือว่าผู้หญิงเป็นทาส เป็นสินค้า หรือเป็นผู้ที่ต้องให้บริการทางเพศแก่ผู้ชาย เจตคติแบบนี้ ทำให้ผู้ชายซื้อบริการทางเพศโดยไม่รู้สึกลึกผิด นอกจากนั้นสังคมไทยยังยอมรับความสำคัญทางเพศของผู้ชายได้ จึงก่อให้เกิดธุรกิจเพื่อตอบสนองค้นหาของผู้ชาย โดยถือว่าเป็นสิ่งชอบธรรม เติมร่างกายของมนุษย์ไม่ได้มีไว้เพื่อการซื้อขาย แต่ในปัจจุบันร่างกายของมนุษย์กลับกลายเป็นวัตถุขาย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะร่างกายของเด็กและผู้หญิงในธุรกิจทางเพศ (ยศ สันตिसุมบดี. 2535 : 30)

เมื่อสังคมมีการใช้บริการทางเพศมากขึ้นจึงมีการออกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) เพื่อป้องกันและควบคุมกามโรค โดยบัญญัติให้สถานบริการทางเพศต้องจดทะเบียน และมีชื่อโสเภณีในสำนักให้ตรวจสอบได้ รวมทั้งโสเภณีแต่ละคนต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานด้วย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีมติจากที่ประชุมองค์การสหประชาชาติว่า การค้า

ประเพณี ทำให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ตกต่ำลง และเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมทรามต่าง ๆ ในสังคม เช่น การค้าผู้หญิง การบังคับให้หญิงค้าประเวณี อาชญากรรม และการแพร่เชื้อแกมโรค ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจึงต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าว โดยการออกพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 แทนพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.127 ทำให้อาชีพโสเภณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่นั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงสงครามเวียดนามบางพื้นที่ในประเทศไทยเป็นที่พักผ่อนของทหารต่างชาติ มีการคัดสรรผู้หญิงไปทำหน้าที่บริการทหาร และช่องก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยผู้หญิงในท้องถิ่นจะเป็นเมียเช่ามากกว่าเป็น โสเภณี ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นนครโสเภณี มีการค้าบริการทางเพศเริ่มแพร่หลายมากขึ้นอีกครั้ง เมื่อสงครามสงบการบริการทางเพศยังคงอยู่ เพราะยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวไทย โดยในช่วงนั้นการค้าบริการทางเพศจะเป็นการลักลอบกระทำ มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้นและมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตามเพื่อให้กฎหมายทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน พ.ร.บ. ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ได้ถูกยกเลิกไปและออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 แทน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ได้ประกาศใช้มานาน บทกำหนดโทษไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผู้กระทำการค้าบริการทางเพศส่วนมากเป็นผู้มีสติปัญญาและการศึกษา สมควรลดโทษผู้กระทำการค้าประเวณี และเปิดโอกาสให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

จากอดีตสู่ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2504-ปัจจุบัน) เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางและแนวโน้มแห่งการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มุ่งเน้นการพัฒนาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในอีกมุมหนึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมมากมายจากการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ ในลักษณะการสนับสนุนการพัฒนาด้านวัตถุ ทอดทิ้งภาคเกษตรกรรม และละเลยการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น เมื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยอย่างมาก คนทุกระดับให้ความสำคัญแก่เงิน เงินจึงเข้ามามีบทบาทเหนือชีวิตของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น (ธีรนาถ กาญจนอักษร. 2542 : 38) เป็นผลให้คนชนบทที่ด้อยโอกาสเข้ามาในเมืองเพื่อแสวงหางานที่มีรายได้ และใช้ชีวิตสุขสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แม้จะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิต “ธุรกิจทางเพศ” เป็นวิธีที่มีความเป็นไปได้ที่สุด ซึ่งนำไปสู่การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ ความเป็นวัตถุนิยมนี้ จึงนำไปสู่การขายบริการทางเพศ ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในชนบทที่โอกาสด้อยกว่าคนในเมือง แต่กำลังระบาดเข้ามาสู่สังคมเมืองซึ่งเป็นประชากรที่ฐานะ

ปานกลางหรือสูงและมีการศึกษาคึกว่า โดย จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์ (2538 : 41) ได้กล่าวถึงเหตุของการเข้าสู่การขายบริการทางเพศว่า หญิงที่เปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การขายบริการทางเพศ เพราะคาดหวังถึงรางวัลที่จะได้รับมากกว่าผลเสียจากการลงโทษของสังคม มูลเหตุของการเกิดการขายบริการทางเพศนั้น ภูริฉัตร เชิดชู (2539 : 50) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ค่านิยม และวัฒนธรรม ปัจจัยทางการศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคล

ท่ามกลางกระแสแห่งการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีแนวโน้มและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการน้อมรับกระแสการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต แต่ผลจากการพัฒนาตามรูปแบบเดิมยังคงดำรงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีธุรกิจทางเพศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคมไทยตามสังคมนิยม โดยผลการสำรวจสถานบริการทางเพศและผู้ขายบริการทางเพศทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 (กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2549) พบว่า แนวโน้มสถานบริการทางเพศในรอบ 4 ปีเพิ่มขึ้นโดยมีสถานบริการทางเพศทั้งหมด 13,833 แห่ง ขณะที่ปี พ.ศ. 2544 มี 11,480 แห่ง โดยเฉพาะสถานบริการทางเพศแบบแฝงประเภทร้านคาราโอเกะ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2544 ถึง 1.5-2 เท่าตัว โดยร้านคาราโอเกะเพิ่มจาก 3,397 แห่งเป็น 5,471 แห่ง ร้านเสริมสวยเพิ่มจาก 128 แห่งเป็น 298 แห่ง ร้านตัดผมเพิ่มจาก 63 แห่ง เป็น 145 แห่ง ร้านนวดแผนโบราณ เพิ่มจาก 1,136 แห่งเป็น 1,187 แห่ง โรงแรมเพิ่มจาก 291 แห่งเป็น 446 แห่ง บังกะโล ร้านอาหาร คีอพีฟี่ซ้อป พบเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่ารูปแบบของการขายบริการทางเพศเริ่มเปลี่ยนไปจากจำนวนที่ลดลงของจำนวนสถานบริการทางเพศแบบเปิดเผย แต่กลับเพิ่มขึ้นของจำนวนแหล่งบริการประเภทอื่น ๆ แทน ส่วนในกลุ่มของผู้ขายบริการทางเพศ ในปี พ.ศ. 2548 พบแนวโน้มลดลงกว่าปี พ.ศ. 2544 กลุ่มผู้หญิงลดจาก 70,286 คน เหลือ 53,446 คน กลุ่มชายขายบริการทางเพศลดจาก 4,759 คน เหลือ 3,997 คน อย่างไรก็ตามปัจจุบันรูปแบบการให้บริการทางเพศเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยจากการสำรวจเว็บไซต์หลักที่เป็นเว็บไซต์โป๊ 10 เว็บไซต์ในประเทศไทย พบว่า สามารถนำไปสู่เว็บไซต์ที่แสดงภาพโป๊เปลือยแบบแอบถ่าย ภาพการร่วมเพศ ขายนางโป๊หรืออุปกรณ์ประกอบการร่วมเพศ ได้มากถึง 1,000 เว็บไซต์ นอกจากนี้มีเช็กรออนไลนรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพโป๊ ถ่ายคลิปวิดีโอโป๊ ส่งไปยังมือถือเครื่องอื่น ๆ รวมทั้งดาวน์โหลดภาพโป๊จากผู้ให้บริการที่เห็นแก่ได้ การใช้เทคโนโลยีเว็บแคมเชื่อมต่อกล้องวิดีโอกับอินเทอร์เน็ต เพื่อถ่ายทอดภาพการเปลื้องผ้า โชว์เรือนร่าง สำเร็จความใคร่ให้อีกฝ่ายดู และเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น

ธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ในปัจจุบันนับวันจะทวีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะสถานบริการที่มีผู้ให้บริการทางเพศแอบแฝงขายบริการ ซึ่งไม่อาจสำรวจได้ โดยเฉพาะโสเภณีเด็ก นักเรียนนักศึกษา ดารา สาวออฟฟิศ สาวห้าง ที่รับงานเป็นครั้งคราว ซึ่งมีค้ายัด เรียกว่าได้แทบทุกแห่ง โดยอ้างว่าเป็นรายได้เสริม โดยมีนายหน้าจากผู้แอบอ้างว่าเป็นครู นักเรียนรุ่นพี่ เพื่อน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ช่างตัดผม คอยจัดการติดต่อหาแขกให้ หรือพาแขกไปส่งถึงห้องพัก ถึงโรงแรม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเสนอตัวขายบริการทางเพศริมถนนและในสถานที่ต่าง ๆ อีก เช่น สนามหลวง วงเวียน 22 กรกฎาคม ริมรั้วสวนลุมพินี ย่านจตุจักร บริเวณชายหาดพัทยา เหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน เพราะมีการเคลื่อนย้ายไปที่ต่าง ๆ นอกจากนี้สถานบริการที่เปิดเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ จะเป็นสถานบริการทางเพศแอบแฝง อาชีพการขายบริการทางเพศในปัจจุบันจึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะในหญิงที่ถูกหลอกลวง ไร้การศึกษา หรือยากจนเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ที่สมัครใจทำหรือมีการศึกษาที่ดี โดยลักษณะการให้บริการ ได้มีพัฒนาจากรูปแบบเดิมมาสู่ลักษณะการขายบริการแบบแอบแฝงซ่อนเร้นมากกว่าการขายบริการทางตรง เช่น สาวนึ่งครึ่งก็ สาวคาราโอเกะ สาวโคโยตี้ ไม่ได้ขายบริการในสถานบันเทิงอีกต่อไป จึงทำให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วประเทศในปี 2549 มีจำนวน 278,027 ราย เป็นหญิง 211,721 ราย เป็นชาย 66,306 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ให้บริการทางเพศ 107,533 ราย และจากการตรวจพบว่าการติดเชื้อกามโรคทุกชนิด 9,735 ราย โดยพบเชื้อหนองในมากที่สุดถึง 5,075 ราย รองลงมา เป็นหนองในเทียม 3,699 ราย ที่เหลือเป็นซิฟิลิส แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน อายุ 20-29 ปี รองลงมา เป็นอาชีพให้บริการทางเพศ โดยมีผู้ชายติดเชื้อจากหญิงขายบริการ ร้อยละ 19 และมีแนวโน้มติดเชื้อจากกลุ่มสมัครเล่นมากขึ้นเรื่อย ๆ จากร้อยละ 15 ในปี 2545 เพิ่มเป็นร้อยละ 57 ในปี 2549 ส่วนผู้หญิงพบว่า ร้อยละ 51 ติดเชื้อจากสามี และขณะนี้ก็มีข้อมูล พบว่า มีสถานบริการทางเพศถึง 13,398 แห่ง มีผู้ขายบริการทางเพศโดยตรง 55,355 คน แต่ถึงอย่างไรงานเพศแบบแฝง ซึ่งมักจะได้อำนาจบริการสูงกว่าและทำงานน้อยลง ในขณะที่มีกระแสข่าวว่า จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจทางเพศขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในปี พ.ศ. 2550 และห้ามผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นพนักงานหรือให้บริการทางเพศโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีการเสนอมาตรการจำกัดเขตพื้นที่หรือโซนนิ่ง จำกัดรูปแบบของธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนต้องเจาะจงเฉพาะเรื่องบริการทางเพศเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจเสริมในรูปแบบอื่น เช่น อาบอบนวด หรือไนต์คลับ ซึ่งอาจเป็นการจดทะเบียนเฉพาะสถานบริการแต่ไม่จดทะเบียนผู้ให้บริการ หากมีการดำเนินการตามกระแสข่าวเช่นนี้จริง จะทำให้ผู้ให้บริการทางเพศทำตัวเป็นเหมือนพนักงานบริการเอกชนทั่วไป เชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้ผู้ให้บริการทางเพศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหลักประกันทางสังคม อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ พร้อมปรับปรุง

กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และห้ามไม่ให้ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ให้บริการทางเพศ ก็อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของพื้นที่บางแห่ง ไม่ได้ข้อมูลตามสภาพข้อเท็จจริง เพราะจะมีการปฏิเสธเรื่องการให้บริการทางเพศในสถานประกอบการแฝง ทั้งจากผู้จัดการผู้ดูแล รวมทั้งตัวผู้ให้บริการทางเพศเอง ทั้ง ๆ ที่มีการขายบริการทางเพศอยู่ เนื่องจากกลัวว่าจะผิดกฎหมาย และคาดว่าจะมีผู้ให้บริการที่ไม่อาจสำรวจได้อีก โดยเฉพาะพวก Side line คือ ที่มีงานประจำอยู่แล้ว แต่เข้ามาทำอาชีพนี้เพื่อเป็นรายได้เสริม (สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. 2549)

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมทำให้มีแรงงานที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเป็นจำนวนมาก และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการมีท่าเรือประมงจำนวนมากหลายแห่งทำให้ร้านค้ารายโอเอะที่เป็นแหล่งการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงและประกอบกันในช่วงสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดการเลิกจ้างงานหรือลดเวลาในการทำงานทำให้ผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งถูกบีบให้เลิกในการเข้าสู่การค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงเกิดขึ้นตามมา ตามข้อตกลงกันของกลุ่มร้านที่มีการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง ต้องมีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศ และมีสมุดที่บันทึกการตรวจโรคมอบให้ สำหรับผู้ที่มาตรวจที่คลินิกามโรค เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานในสถานบริการต่าง ๆ ถ้ามีการตรวจพบว่าผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีสมุดมาแสดงร้านที่ให้บริการนั้นจะต้องปิดการให้บริการทันที ส่วนพวกที่ไม่มีสังกัดร้าน แยกที่มาซื้อบริการก็จะเรียกขอคูสมุดจากผู้ที่ค้าบริการ

จากรายงานการควบคุมโรคของคลินิกามโรคของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 – กันยายน 2551 พบว่า มีผู้ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศรายใหม่ที่มาใช้บริการตรวจที่คลินิกนี้ เฉลี่ยในแต่ละเดือนมีจำนวน 298 คน จากรายงานของกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อลดลง สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดสมุทรปราการ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 2527- 20 ตุลาคม 2551 ) ผู้ป่วยเอดส์มีจำนวน 6,414 ราย เสียชีวิต 936 ราย ใน 1 ปีที่ผ่านมา ได้รับรายงานผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 379 ราย เป็นเพศ ชาย 4,587 ราย หญิง 1,827 ราย โดยกลุ่มอาชีพที่มีรายงานสูงที่สุด คือ รับจ้าง(ผู้ใช้แรงงาน) ร้อยละ 42.22 แม่บ้าน ร้อยละ 6.03 ค้าขาย ร้อยละ 4.91 นักเรียน ประถม - อุดมศึกษา ร้อยละ 0.79 ประมง ร้อยละ 2.35 ว่างาน ร้อยละ 12.30 (กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ. 2551)

ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในปีพ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มโสเภณีแฝง กลุ่มโสเภณีตรง และกลุ่มผู้ติดยาเสพติดยังเป็นปัญหา และเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากในการทำงาน เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งควรมีการให้ความรู้และมีกิจกรรมต่อเนื่องในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ

เป็นพิเศษ จะเห็นได้ว่าอาชีพขายบริการทางเพศนั้นยังคงดำรงอยู่ ถึงแม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้พยายามแก้ไขปัญหาก็เพื่อให้หมดไป แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจที่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเผชิญอยู่ทำให้ผู้หญิงเข้ามาสู่ออาชีพนี้ตลอดเวลา เช่นเดียวกันจังหวัดสมุทรปราการก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวในขั้นตอนนี้ได้

การที่จะแก้ไขปัญหาค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้น จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยส่วนบุคคล ที่จะทำให้ผู้หญิงกลายเป็นผู้ค้าบริการทางเพศ สภาพของชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้หญิงเหล่านั้น เพื่อจะทำให้เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้

จากสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยและเยาวชนไทยลดน้อยลง คนไทยมีทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงผู้สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยภาพรวมคนไทยมีการใช้และพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นตามลำดับ ถือเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามของสังคมไทย ทัศนคติค่านิยมจึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาสู่การค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงด้วย

การแสดงพฤติกรรมบุคคลนั้น เป็นการกระทำตามความคาดหวังของตน โดยความคาดหวังเป็นการคาดคะเนหรือมุ่งหวังจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล ความต้องการ บทบาท หน้าที่ และเป้าหมายในการกระทำนั้น ๆ กระบวนการที่นำไปสู่การทำตามความคาดหวังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ผลตอบแทน ค่าจ้าง เกียรติยศ หรือฐานะทางสังคม ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งความคาดหวังนั้นก็ส่งผลต่อการเข้ามาสู่การค้าบริการทางเพศ ทั้งความคาดหวังจากตนเอง หรือความคาดหวังจากบุคคลอื่น

การตัดสินใจเข้ามาสู่ออาชีพ โสเภณีจนมาสู่การค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้น มีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งผู้ที่เข้าสู่กระบวนการค้าบริการทางเพศนี้อาจเกิดจาก 3 ปัจจัยด้วยกันที่เป็นเหตุสนับสนุนในการเลือกอาชีพนี้ ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา โดยทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าว มีผู้ให้แนวคิดว่า ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ในการกระทำพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ได้แก่ ปัจจัยดั้งเดิม ปัจจัยผลึก และปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้หญิงเข้าสู่การค้าบริการทางเพศและการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงต่อไป

สุขภาวะองค์รวมนั้น คือ ความเจริญแข็งแรง มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาพ ถ้าหากบุคคลนั้นมีความ

สมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกาย มีการรับรู้สภาพจิตใจและสามารถจัดการกับภาวะทางจิตของตนเองได้ รวมถึงการรับรู้บทบาท สถานะทางสังคมของตนเอง มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตย่อมส่งผลให้สุขภาพะดีไปด้วย ดังนั้น ในการดำเนินชีวิตในสังคมของผู้ที่ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้น การดำเนินชีวิตในสังคมของพวกเขาจะดำเนินไปด้วยดีหรือไม่นั้น ปัจจัยทางด้านสุขภาพะนั้นนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจถึงสภาวะสุขภาพทางด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำหน้าที่ของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงต่อไปได้

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะคิดคำนวณ ความคาดหวัง การสนับสนุน สุขภาวะองค์กรรวม ที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของการเข้ามาสู่ผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพของปัญหาที่แท้จริงของวงจรการเข้ามาสู่ผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง และได้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมอื่น ๆ ด้วย

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทักษะคิดคำนวณ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านการสนับสนุนและปัจจัยด้านสุขภาวะองค์กรรวมของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของการเข้ามาสู่การค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงจากผู้ที่มารับบริการที่คลินิกกามโรค ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 150 คน

#### 1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

**การขายบริการทางเพศแบบแอบแฝง** หมายถึง ผู้หญิงที่มีงานประจำอยู่แล้ว แต่เข้ามาทำอาชีพนี้เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยผ่านสถานบริการทางเพศหรือทำโดยส่วนตัวนอกสถานบริการทางเพศ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้บริการทางเพศกับผู้ซื้อบริการทางเพศ

**สถานบริการทางเพศแบบแฝง** หมายถึง สถานประกอบการที่ไม่ได้จัดให้มีห้องเพื่อบริการทางเพศเป็นการเฉพาะ

**ผู้ให้บริการทางเพศแฝง** หมายถึง ผู้หญิงที่ให้บริการทางเพศ ที่มีรายได้หลักจากการทำงานอื่น ๆ และมีรายได้จากการให้บริการทางเพศเป็นรายได้เสริม โดยเข้ามาทำงานให้บริการทางเพศในสถานบริการที่ไม่ได้มีการจัดให้มีห้อง เพื่อการให้บริการทางเพศเป็นการเฉพาะ

**ทัศนคติ** หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล เป็นผลจากประสบการณ์และค่านิยมส่วนตัว ทัศนคติมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติของบุคคล ช่วยปกป้องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบุคคลให้เป็นที่ไปตามแนวทางที่ยึดถือ ทัศนคติเกิดจากการจงใจ เป็นแรงผลักดันให้แปรเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นได้ทั้งในทางบวกหรือทางลบ หรืออาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่กำหนดแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคล

**ค่านิยม** หมายถึง สิ่งที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเลือกหรือเป็นการให้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นความเชื่อของบุคคลหรือของสังคมที่คงตัวหรือถาวรพอควร และค่านิยมนั้นมีลักษณะเฉพาะในแต่ละสังคม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม รวมถึงการจัดเกณฑ์ทางสังคมที่ให้ค่านิยมของปัจเจกชนแตกต่างกันไป ค่านิยมบางอย่างอาจเป็นค่านิยมที่ผิด และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในทางด้านลบ การศึกษาเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง จึงต้องมีการศึกษาถึงค่านิยมที่หญิงผู้เข้าสู่การค้าบริการทางเพศนั้นมีข้อยึดถือและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งใดที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าการกลายมาเป็นโสเภณีเป็นทางออกหรือเป็นการกระทำที่เหมาะสมที่ควร

**ความคาดหวัง** หมายถึง การแสดงพฤติกรรมบุคคลนั้น เป็นการกระทำตามความคาดหวังของตน โดยความคาดหวังเป็นการคาดคะเนหรือมุ่งหวังจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล ความต้องการ บทบาท หน้าที่ และเป้าหมายในการกระทำนั้น ๆ กระบวนการที่นำไปสู่การทำตามความคาดหวังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ผลตอบแทน ค่าจ้าง เกียรติยศ หรือฐานะทางสังคม ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้น ๆ

**การสนับสนุน** หมายถึง การรับรู้ของผู้หญิงที่ให้บริการทางเพศซึ่งขึ้นอยู่กับ (1) โอกาสที่มีในสถานการณ์นั้น (2) การรับรู้ความสามารถของตนเองที่จะนำไปสู่การตัดสินใจกระทำสิ่งนั้น และ



(3) การสนับสนุนความช่วยเหลือหรือการคัดค้านจากผู้อื่น ที่จะทำใ้บุคคลตัดสินใจเลือกกระทำพฤติกรรมต่าง ๆ

**สุขภาพองค์กรรวม** หมายถึง ความเจริญแข็งแรง มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาพ ถ้าหากบุคคลนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกาย มีการรับรู้สภาพจิตใจและสามารถจัดการกับภาวะทางจิตของตนเองได้ รวมถึงการรับมือกับ สถานะทางสังคมของตนเอง มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตย่อมส่งผลให้สุขภาพะดีไปด้วย ดังนั้น ในการดำเนินชีวิตในสังคมของผู้ที่ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้น การดำเนินชีวิตในสังคมของพวกเขาจะดำเนินไปด้วยดีหรือไม่นั้น ปัจจัยทางด้านสุขภาพนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจถึงสภาวะสุขภาพทางด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำหน้าที่ของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงต่อไปได้

**ความพึงพอใจ** หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งสะท้อนออกมาเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้แล้ว

**ความพึงพอใจในผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง** หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศที่มีต่อ ลักษณะของงานที่ทำ รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพ สภาพของการทำงาน ความมั่นคงในการทำงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติค่านิยม ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านการสนับสนุน และ ปัจจัยด้านสุขภาพองค์กรรวม ของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
2. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
3. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
4. ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหของการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ
5. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงและเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษาครั้งต่อไป

